

Phe cánh tả bất ngờ thắng bầu cử quốc hội vòng 2, Thủ tướng Pháp xin từ chức

Tuấn Anh

Thủ tướng Pháp Gabriel Attal thông báo sẽ từ chức sau khi liên minh cánh tả Mặt trận bình dân mới (NFP) bất ngờ vượt qua đảng cực hữu Tập hợp quốc gia (RN) để về nhất trong cuộc bầu cử quốc hội vòng 2.

Các cử tri Pháp hôm 7/7 đã đi bỏ phiếu vòng 2 nhằm bầu chọn ra 577 nghị sĩ quốc hội. Theo hãng khảo sát Ipsos Talan, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cuối tuần qua ước tính lên tới 67,1%, mức cao nhất kể từ năm 1997, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng đối với một cuộc bầu cử có quan điểm chính trị phân cực.



Đám đông tụ tập ở Quảng trường Cộng hòa tại thủ đô Paris sau bầu cử Quốc hội Pháp vòng 2 ngày 7/7. Ảnh: CNN

Các ước tính sau bỏ phiếu của Ipsos Talan và 3 tổ chức thăm dò ý kiến hàng đầu khác cũng cho thấy bất ngờ khi liên minh NFP gồm 5 đảng dự kiến sẽ giành được 177 – 192 ghế trong quốc hội, dẫn đầu tổng tuyển cử vòng 2. Tuy nhiên, liên minh cánh tả này dự kiến vẫn chưa thu tóm đủ 289 ghế tối thiểu để đảm bảo nắm đa số tuyệt đối tại cơ quan lập pháp.

Liên minh trung dung Chung sức của Tổng thống Emmanuel Macron dự kiến về thứ 2 trong bầu cử quốc hội vòng cuối, với 150 – 170 ghế. Đây được coi là kết quả vượt quá mong đợi sau khi họ hứng chịu thất bại nặng nề ở các cuộc bỏ phiếu vòng 1.

Ngược lại, trái với kỳ vọng, đảng cực hữu RN lần này tụt xuống vị trí thứ 3 khi dự kiến chỉ đạt 138 – 145 ghế, dù đã giành thắng lợi vang dội ở vòng bầu cử đầu tiên.

Báo Guardian trích dẫn lời các nhà phân tích nhận định, việc không đảng nào chiếm đa số tại Quốc hội Pháp khóa mới sẽ báo trước một thời kỳ bất ổn kéo dài và bế tắc về chính sách ở nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực sử dụng đồng Euro.

Điện Elysee cho biết, ông Macron sẽ không phát biểu trước quốc dân sau bầu cử. Tổng thống sẽ phân tích kết quả bỏ phiếu trước khi thực hiện bất kỳ bước tiếp theo nào, đồng thời sẽ đợi quốc hội mới được thành lập để “đưa ra các quyết định cần thiết”. Tuyên bố từ văn phòng tổng thống lưu ý, ông “tôn trọng sự lựa chọn của người dân Pháp”.

Trong khi đó, Thủ tướng Gabriel Attal thông báo sẽ trình đơn xin từ chức lên Tổng thống Macron vào sáng thứ 8/7. Ông Attal cũng tuyên bố sẽ “không bao giờ chấp nhận” sự thật là

hàng triệu người dân ở Pháp đã bỏ phiếu cho “những phần tử cấp tiến”. Chính khách này đồng thời cho rằng, “sức mạnh của các giá trị” đã ngăn cản lực lượng cấp tiến giành được đa số tuyệt đối tại quốc hội.

Truyền thông Pháp đưa tin, Jean-Luc Melenchon, lãnh đạo một đảng thành viên NFP đã kêu gọi Tổng thống Macron “chấp nhận thất bại” và để liên minh cánh tả đứng ra thành lập chính phủ mới.

Tuấn Anh

Nguồn: <https://vietnamnet.vn/phe-canh-ta-bat-ngo-thang-bau-cu-quoc-hoi-vong-2-thu-tuong-phap-xin-tu-chuc-2299397.html>

Hơn 200 ứng viên rút lui để ngăn phe cực hữu nắm quyền ở Pháp

Hoài Linh

Theo thống kê của tờ Le Monde, 218 ứng cử viên trung dung và cánh tả đã xác nhận không tham gia cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vòng 2. Đây là một động thái chiến thuật nhằm ngăn đảng cực hữu lên nắm quyền.



Bà Marine Le Pen và ông Jordan Bardella - lãnh đạo đảng NR. Ảnh: BBC

Theo hãng tin BBC và CNN, theo lịch trình, bầu cử vòng 2 vào Quốc hội [Pháp](#) - gồm 577 ghế, sẽ diễn ra vào ngày 7/7. Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) chống nhập cư của bà Marine Le Pen đã dẫn trước trong cuộc bỏ phiếu vòng đầu tiên hôm 30/6 trong khi phe trung dung của Tổng thống Macron đứng thứ 3, sau cả khối cánh tả.

Quyết định rút lui của các ứng viên chính là một nỗ lực tránh chia rẽ phiếu bầu. Họ đã gạt sang một bên những khác biệt vì một mục tiêu: ngăn phe cực hữu nắm được 289 ghế cần thiết để có được đa số tuyệt đối ở Quốc hội.

Sau cuộc bầu cử vòng đầu tiên không có ứng viên nào giành chiến thắng hoàn toàn, số lượng ghế chưa từng có - hơn 300 vị trí, đã chuyển sang cuộc tranh cử 3 bên, nghiêng về

đảng RN. Tuy nhiên, sau khi các ứng viên trung dung và cánh tả rút lui có chủ đích, chỉ còn khoảng 108 cuộc cạnh tranh 3 bên, thay vì hơn 300 như trước.

Theo nhà phân tích Antoine Bristielle, chiến thuật này có thể ngăn cản một số ứng cử viên RN giành chiến thắng. "Xác suất chính là đa số tuyệt đối dành cho đảng RN, nhưng với số ứng viên rút lui hiện giờ, tôi nghĩ điều đó khó xảy ra".

Để ngăn đảng RN giành đa số tại Quốc hội, NPF - liên minh cánh tả muốn hạ thấp tuổi nghỉ hưu và đánh thuế người giàu, đã cam kết rút toàn bộ các ứng viên đứng ở vị trí thứ 3 trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Leslie Mortreux, một ứng viên đủ điều kiện của NPF, đã quyết định nhường bước để trao cho Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin một cơ hội tốt hơn để đánh bại đối thủ RN tại một khu vực bầu cử ở phía bắc.

Ông Jordan Bardella, chủ tịch 28 tuổi của RN và là nhân vật tiềm năng cho vị trí thủ tướng Pháp đã lên án những thỏa thuận trên. Ông Bardella nói, đó là kết quả của một "liên minh ô nhục" giữa các đảng mà cho đến nay vẫn luôn đối đầu với nhau.

Hoài Linh

Nguồn: <https://vietnamnet.vn/hon-200-ung-vien-rut-lui-de-ngan-phe-cuc-huu-nam-quyen-o-phap-2297785.html>

Thẻ thức bầu Quốc Hội Pháp

Thanh Phương

Bầu cử Quốc Hội tại Pháp năm nay vẫn diễn ra theo hai vòng, vòng một ngày 11/06 và vòng hai ngày 18/06/2017. Trong tổng số 7.877 ứng cử viên, cử tri Pháp sẽ chọn ra 577 dân biểu cho Quốc Hội mới, trong đó có 11 dân biểu đại diện cho cộng đồng người Pháp sống ở nước ngoài. Mỗi dân biểu được bầu từ mỗi đơn vị bầu cử bao gồm khoảng 125 ngàn dân.

Đăng ngày: 10/06/2017 - 15:26 Sửa đổi ngày: 11/06/2017 - 22:10



Ảnh minh họa : Phiên họp Quốc Hội Pháp ngày 10/02/2016. REUTERS/Charles Platiau

Hiện giờ bầu cử Quốc Hội tại Pháp vẫn là theo thể thức bầu cử phổ thông đầu phiếu đơn danh đa số và hai vòng.

Tại vòng một, nếu ứng viên nào đạt hơn 50% tổng số phiếu bầu và tương đương tối thiểu 25% tổng số cử tri đăng ký tại đơn vị bầu cử đó thì trúng cử ngay.

Nếu không có ứng cử viên nào trúng cử ngay vòng một thì hai ứng cử viên về đầu sẽ tự động được tham gia vòng hai.

Nhưng bất cứ ứng cử viên nào thu được hơn 12,5% số phiếu, tính theo tổng số cử tri đăng ký tại đơn vị bầu cử, cũng đều được vào vòng hai. *(Ví dụ, ứng viên về thứ ba với số phiếu 16%, tính trên tổng số phiếu bầu hợp lệ, nhưng vẫn bị loại, không được vào vòng hai, nếu tỷ lệ cử tri đã đăng ký, nhưng không đi bỏ phiếu lên tới 50% vì số phiếu thực của ứng viên này chỉ là 8%).*

Do vậy, ở vòng hai có thể có đến 3, thậm chí 4 ứng cử viên tranh ghế dân biểu. Ở vòng hai, ứng cử viên nào thu được nhiều phiếu nhất sẽ đắc cử dân biểu Quốc Hội.

Thủ tục bầu cử này có lợi cho những đảng lớn, nhưng bất lợi cho các đảng nhỏ, tức là những đảng mà các ứng cử viên khó mà đạt được tỷ lệ 12,5% ở vòng đầu. Những đảng nhỏ này vẫn đòi phải bầu Quốc Hội theo thể thức đại diện tỷ lệ.

Trong cuộc bầu cử Quốc Hội lần này có đến hơn 42% trên tổng số 7.882 ứng cử viên là phụ nữ. Trong Quốc Hội mãn nhiệm, phụ nữ chỉ chiếm 26,9% số dân biểu (155 trên 557). Tuy vậy, đây đã là một kỷ lục.

Cử tri Pháp ở nước ngoài đã bỏ phiếu trước ngày từ cuối tuần qua, còn các cử tri ở những vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp thì đã đi bầu từ hôm nay. Tại lãnh thổ nước Pháp chính quốc, các phòng phiếu sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối tại các thành phố lớn và cũng kể từ 8 giờ tối, báo chí có thể công bố kết quả thăm định đầu tiên.

Đảng nào giành được đa số tuyệt đối (289 ghế) ở Quốc Hội thì đảng đó có thể thông qua các đạo luật mà không cần thương lượng, mặc cả với các đảng khác. Đó là mục tiêu mà đảng Cộng Hòa Tiến Bước! của tổng thống Macron đề ra để có thể thực hiện những cải cách mà ông đã hứa hẹn.

Thanh Phương

Nguồn: <https://www.rfi.fr/vi/phap/20170610-the-thuc-bau-quoc-hoi-phap>

www.vietnamvanhien.org



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN ONLINE VỚI HƠN 10500 TÁC PHẨM